



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/
โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๖

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อย่าลดมาตรฐาน ครูพันธุ์ใหม่

คอลัมน์ เลาะเลียบคลองผดุง

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com

แน่ชัดแล้วว่า ยังไงๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันการผลิตครูรายใหญ่ของประเทศ มีมติไม่ร่วมสังฆกรรมแน่นอนในโครงการครูพันธุ์ใหม่หลักสูตรครู 6 ปี ไม่ว่าจะให้ผู้จบปริญญาตรี วิชาเอกอื่นๆ มาเรียนครูต่ออีก 2 ปี ที่เรียกกันว่าหลักสูตรผลิตครู 4+2 หรือจะเรียนครูรวดเดียว 6 ปี แล้วได้ปริญญาโทไปเลย

ชัดทั้งที่ทำ ชัดทั้งเหตุผล ชัดทั้งหลักการที่น่าเสนอ แม้จะถูกสังคมบางกลุ่มมองทะลุถึงสภาพการไร้ศักยภาพในตัวมหาวิทยาลัยราชภัฏเองที่ว่า ปัจจุบันมีอาจารย์สถาบันที่เคยเป็นเลิศในด้านผลิตครูได้เช่นในอดีต

เมื่อเปรียบเทียบกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว) และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความพร้อมทุกด้าน ยังบอกว่าไม่พร้อมจะเปิด การปรับหลักสูตรให้ทันทำการเรียนการสอนในปี 2554 เป็นไปได้ยาก เป็นเรื่องใหญ่และมีความสำคัญต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน

ที่สำคัญ หลักสูตรครู 5 ปีที่เพิ่งจบเพียง 2 รุ่น ยังไม่มีการประเมินคุณภาพแต่อย่างใด ขนาดที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) พบข้อบกพร่องหลายประการขอให้ทาง สกอ.นำไปพิจารณาปรับ ปรุงแก้ไข นอกจากนี้ไม่มีคำตอบแล้ว ยังเดินหน้าเช่นโครงการผลิตครู 6 ปี ออกมาอีก

เห็นด้วยกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรครูพันธุ์ใหม่ 6 ปี ไม่ว่าจะเป็นครุณวุฒิจารย์ประจำหลักสูตรต้องวุฒิปริญญาเอก หรือ รศ.ไม่น้อยกว่า 5 คน อาจารย์ที่ปรึกษาวิชา นิพนธ์ 1 ต่อ นักศึกษา 5 และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาทั้งปริญญาโท 2 ปี และ 6 ปี ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด GPAX 3.00

ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการและสอบผ่านภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด

และกรอบมาตรฐานหลักสูตรครูไม่ว่าพันธุ์ใหม่-พันธุ์เก่า หรือพันธุ์ไหนๆ หรือแม้กระทั่งหลักสูตรใดๆ ที่จะผุดขึ้นมาในอนาคต ต้องเข้มในทุกจุด ทุกกระบวนการ เพื่อมาตรฐานและมีคุณภาพที่มั่นใจได้ให้สมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง

สถาบันใดไม่เข้ากรอบ กลุ่มไหนขอลดหย่อนเกณฑ์ ย่อมสอดคล้องถึงความไร้คุณภาพที่จะมีผลตามมา

สุดท้าย จำเป็นหรือไม่ที่ครูพันธุ์ใหม่ จะต้องเรียนให้จบรวดเดียว 6 ปี โดยไม่เว้นวรรคให้ออกไปเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นบทเรียนในการสร้างครูดีๆ ให้กับประเทศต่อไป

หน้า 26